
BORGARRÁÐ 12. mars 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
hugsanleg kaup á metanstrætisvögnum. - R20030121

Í fundargerð stjórnar Strætó bs. frá  21. mars er rætt um útboð á rafmagnsvögnunum. Flokkur 
fólksins spyr: Er ekki rétt að stefna að því að kaupa fleiri metanvagna og þá að undangengnu 
útboði að sjálfsögðu ?


